



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



แนะนำน้อง..พลาดแอดมิชชั่น

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 คงรู้ผลกันแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ผ่านแอดมิชชั่น และขอให้ตั้งใจเรียนเต็มที่ ส่วนน้องที่พลาดไม่ต้องเสียใจ เพราะยังมีที่ให้อีกมาก...ก่อนตัดสินใจเลือกที่เรียนลองมาฟังคำแนะนำจากพี่ที่มีคำแนะนำบ้าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจกันอย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ ไกรจักร สอนสุญ หรือ ต้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บอกว่า การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

และมหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยในเมืองและต่างจังหวัด

ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เพราะที่สถาบันสอนอาจารย์ที่สอนก็จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

อาจารย์ส่วนใหญ่ก็ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิด ดังนั้น น้อง ๆ ที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่นอย่าสิ้นหวัง

และไม่ใช้จุดจบของชีวิต แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และลองเปิดใจมาเรียนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก็ได้ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น หรืออาจจะเลือกเรียนวิชาชีพที่สามารถช่วยแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ได้แก่ การแพทย์ ทันตกรรม พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การสำรวจหรือนักสำรวจ และบัญชี

แต่ข้าน้อง ๆ ต้องชอบด้วย เพื่อจะได้เรียนจบและทำงานอย่างมีความสุข



ไกรจักร



ลภกษณาภรณ์



สิริกพร

เริ่ม หรือ ลภกษณาภรณ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บอกว่า เจมเห็นเพื่อน ๆ แอดมิชชั่นกันแอดมิชชั่นตาม

และคิดด้วย แต่ก็ไม่ได้เรียน เพราะครอบครัวอยากให้เรียนใกล้บ้าน เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้นทุนจะสูงกว่าเพื่อน้อง และอาจารย์ก็ให้ทำปรีกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่น

ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่ยังเปิดรับอยู่ และคุณภาพไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยรัฐ แต่น้อง ๆ ต้องเลือกเรียนในสาขาที่ชอบและถนัด ที่สำคัญต้องดูสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานด้วย จบออกมาจะได้มีงานทำ หรือจะ

เรียนสาขาอาชีพที่ตัวเองอยากทำไปเป็นผู้ประกอบการได้

ปอนต์ หรือ สิริกพร ชีรเวชชการ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า แอดมิชชั่น

ไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวของการที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ยังมีทางเลือกอื่นให้น้อง ๆ ได้เลือก

ซึ่งน้องก็ต้องดูว่าตัวเองชอบอะไร แต่ถ้าต้องการที่จะเรียนในสถาบันที่ใฝ่ฝันและคณะที่ต้องการให้ได้ก็ยังมี

โอกาสที่จะแก้ตัว โดยการแอดมิชชั่นในปีต่อไป ระหว่างนี้อาจจะลงเรียนในสถาบันอื่น ๆ ไปก่อน อย่างมหาวิทยาลัย

เอกชนก็ได้ ถ้าเรียนแล้วชอบก็เรียนต่อไปจนจบ แต่ถ้าไม่ชอบหรือดูแลไม่ไหวตัวเอง

ก็สามารถเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตามน้องที่คิดแอดมิชชั่นแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนและนี่ยังไม่ใช่ว่า

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย และต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น.



